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Stuttur formáli

• Raforkuskortur í Eyjafirði

• Gagnrýninn á störf Landsnets

• Setið í verkefnaráði Hólasandslínu



Samband sveitarfélaga

• Skipulag og nærsamfélag

• 69 sveitarfélög í landinu

• Ólík að stærð og lögun

• Árneshreppur 43 íbúar – Reykjavík 133 þúsund

• Múlaþing 10.600 ferkílómetrar – Seltjarnarnes 2,3 
ferkílómetrar

• Sameiningar og stærri sveitarfélög

• Ólík sjónarmið



Hverjar eru áherslur sveitarfélaga 

• Áherslur sveitarfélaga komu fram í umsögn Sambandsins 
við þingsályktun 26/148 um uppbyggingu flutningskerfis 
raforku

• Taka undir þær áherslur sem fram komu í 
þingsályktuninni

• Bentu þó á að ákvæði um við línulögn um hálendið 
gæti reynst takmarkandi



En hver er sýn sveitarfélaga?

• Sammála um megináherslur

• Sveitarfélögin 69 hafa þó mismunandi sýn og hagsmuni 
þegar kemur skipulagi og nærsamfélagi

• Not in my backyard



En hvernig hefur til tekist?

• Samtal og samráð af hinu góða

• Kerfisáætlun 

• Kerfið þungt í vöfum

• Þegar öllu er á botninn hvolft þá erum um við á réttri 
leið þó hægt fari ☺


